



รายงานการวิจัย

ศึกษาการทำประมงในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Studied fishery at Yunnan, China

โดย

นางสาวจุฑามาศ แก้ววินัส ปวศ. 2 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพงศกร นุราสูงเนิน ปวศ. 2 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2560

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการวิจัย ศึกษาการทำประมงในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

(ภาษาอังกฤษ) Studied fishery at Yunnan, China

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจุฑามาศ แก้ววินัส

นายพงศกร นุร่าสูงเนิน

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ปีที่ทำการวิจัย 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2560 นักศึกษาแผนกวิชาประมง จึงได้ทำการศึกษาการทำประมงในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำประมงในทะเลสาบเตียนเจี๋ย การจำหน่ายสัตว์น้ำในตลาดท้องถิ่น การอยู่อาศัยและวัฒนธรรมของชาวจีน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 14 สัปดาห์ ได้ลงสำรวจพื้นที่ทะเลสาบเตียนเจี๋ย และตลาดสัตว์น้ำในเมืองคุนหมิง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาสรุปได้ว่าเมืองคุนหมิงมีการเลี้ยงปลาทอง ปลาคาร์พ และปลาที่จับจากทะเลสาบเตียนเจี๋ย มีกึ่งก้ามแดง ปลาไน ปลานิลและปลาธรรมชาติทั่วไป คุนหมิงเป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรในสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 3,740,000 คน เมืองคุนหมิงมีประมาณ 1,055,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง สภาพทางภูมิอากาศของภูมิภาคนี้เฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15-18 องศาเซลเซียส สภาพทางภูมิศาสตร์เมืองคุนหมิง ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนาน มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน อาณาเขตทิศใต้ติดกับทะเลสาบ สูง 1,850 เมตร จากระดับน้ำทะเลมณฑลยูนนานมีแม่น้ำไหลผ่านกว่า 600 สาย เมื่อเปรียบเทียบกับทะเลสาบ ในประเทศไทยพบว่า การทำประมงในประเทศไทยมีลักษณะดังนี้คือ การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ มีการเพาะเลี้ยงทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และสัตว์น้ำทะเล มีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลกำกับคือกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำรวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกับต่างประเทศ